

ผู้ซื้อจากทั่วโลกมุ่งสู่งาน TIFF 2013 ชมไอเดีย

ออกแบบและฝีมือผลิตเฟอร์นิเจอร์ เจริญธุรกิจ

-ขายปลีก 13-17 มีนาคมนี้

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย และกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดงาน **TIFF 2013** ต้อนรับผู้เข้าชมงานทั้งไทยและเทศกว่า 20,000 คน ที่พร้อมใจกันเดินทางมาชมงานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ระดับนานาชาติของไทยที่มีดีไซน์และสวยที่สุดงานหนึ่งในเอเชีย พบผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์ของไทยและต่างประเทศกว่า 167 บริษัท 724 คูหา ที่มาร่วมโชว์ศักยภาพสู่สายตาผู้ซื้อจากทั่วโลก ระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคมนี้ ที่อิมแพค เมืองทองธานี



นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การส่งออกเฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนในปี 2556 นี้ มีแนวโน้มสดใสขึ้นหลังเผชิญเหตุการณ์ภัยธรรมชาติหรือวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำของประเทศกลุ่มยุโรป โดยคาดการณ์ว่าในปีนี้จะมีการส่งออกประมาณ 1,125 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

“Thailand International Furniture Fair 2013 หรือ TIFF 2013 เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่จะแสดงศักยภาพของนักออกแบบเฟอร์นิเจอร์ไทยที่มีฝีมือโดดเด่นทัดเทียมนักออกแบบระดับโลก ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ของไทยได้รับการเผยแพร่สู่สายตาผู้ซื้อต่างประเทศ เพิ่มโอกาสในการส่งออกสินค้ามากขึ้น และส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางการผลิตและส่งออกสินค้าเฟอร์นิเจอร์ในภูมิภาค ผลักดันให้ปริมาณและมูลค่าการส่งออกเฟอร์นิเจอร์เพิ่มขึ้นตามเป้าหมาย โดยงานนี้มีผู้ซื้อทั้ง ชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาเจรจาหาพันธมิตรกับผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์กว่า 20,000 คน ทั้งญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา กลุ่มสหภาพยุโรป อินเดีย ตะวันออกกลาง แอฟริกา แคนาดา ออสเตรเลีย กลุ่มประเทศอาเซียน โดยคาดว่าจะวันเจรจาธุรกิจจะมียอดขายประมาณ 235 ล้านบาท วันจำหน่ายปลีกประมาณ 65 ล้านบาท รวม 300 ล้านบาท” นายบุญทรง กล่าว

นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า งาน TIFF 2013 จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ INSPIRE IN SIDE OUT ที่สื่อความหมายว่าผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ไทยสามารถสร้างสรรค์แรงบันดาลใจเพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ซื้อได้อย่างครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกแบบ การเลือกสรรวัสดุดี ๆ รวมไปถึงกระบวนการผลิต โดยมีผู้ผลิตและ ผู้ประกอบการ นำเฟอร์นิเจอร์ทุกประเภท ทุกสไตล์ รวมทั้งชิ้นส่วน อุปกรณ์ วัสดุตกแต่งภายใน มาแสดงผลงานจำนวน 167 บริษัท 724 คูหา ซึ่งแต่ละบริษัทได้นำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพ

ดีไซน์ที่โดดเด่น โชว์ความหลากหลายของวัตถุดิบ รวมทั้งแสดงความก้าวหน้าทางด้านกรออกแบบ ที่น่าสนใจให้ผู้ร่วมงานได้ชม จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ชมศักยภาพ ฝีมือและไอเดียด้านการออกแบบ โดยยังคงมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเจรจาการค้ากับผู้ผลิต ผู้ประกอบการโดยตรง เพื่อสรรหาผู้ผลิตที่ศักยภาพตรงกับความต้องการ

TIFF 2013 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 มีนาคม ณ ซาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพค เมืองทองธานี โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ วันเจรจาธุรกิจ จัดวันที่ 13-15 มีนาคม เวลา 10.00-18.00 น. และ วันจำหน่ายปลีกให้กับประชาชนทั่วไป จัดวันที่ 16-17 มีนาคม เวลา 10.00-21.00 น.

นางศรีรัตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในงาน TIFF 2013 ได้มีการนำกลยุทธ์ **SOOK (Small Order OK)**

มาใช้ ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าจำนวนน้อย แต่เป็นชิ้นงานที่มีคุณภาพของและมีดีไซน์ที่สร้างสรรค์ อันก่อให้เกิดความพอใจทั้งกับผู้ผลิตและผู้ซื้อ เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ริเริ่มขึ้นเพื่อรุกตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche) อาทิ กลุ่มโรงแรม รีสอร์ท หรือ ลูกค้าที่ทำงาน Project Contract เป็นต้น ซึ่งจะทำให้เฟอร์นิเจอร์ไทยมีมูลค่าเพิ่มโดยไม่ต้องแข่งขันเรื่องราคา โดยการดำเนินการของกลยุทธ์ SOOK ในงาน TIFF 2013 บริษัทที่เข้าร่วมโครงการยินดีต้อนรับลูกค้า ที่ไม่ว่าจะสั่งผลิตสินค้าจำนวนมาก น้อย หรือแม้เพียงชิ้นเดียวก็ตาม และยินดีปรับดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้าได้ ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากบูธที่มีโลโก้ SOOK

ภายในงานยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจเรื่องกรออกแบบ ได้แก่ **T-Style in Thailand** นำเสนอผลงานการดีไซน์ของแต่งงานในมุมมองใหม่ๆ โดยเชิญนายโทชิยุกิ คิตะ (Toshiyuki Kita) ดีไซน์เนอร์ชื่อดังระดับโลก ชาวญี่ปุ่นมาออกแบบและผลิตเป็นชิ้นงานจริงโดยผู้ผลิตชาวไทย **DEmark 2012** จัดแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่ได้รับรางวัล DEmark 2012 ที่แสดงให้เห็นถึงพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ที่ท่วงโยในเรื่องสิ่งแวดล้อม, **นิทรรศการ Design Studio** นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์ ซึ่งแสดงถึงอัตลักษณ์ของนักออกแบบไทย และ **นิทรรศการเปลี่ยนขยะให้เป็นทอง (Waste to Wealth)** รับ กระแสโลกร้อนและสร้างคุณค่าให้วัสดุเหลือใช้

ข้อมูลเพิ่มเติมงาน TIFF 2013 คลิก www.thailandfurniturefair.com และ www.ditp.go.th

หรือ DITP Call Center 1169